

แถลงการณ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ

ฉบับที่ 1/2553

ก่อนอื่นผมในฐานะนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ ทุกคนต้องขออภัยมายังสมาชิกทุกๆ ท่านที่ทางสมาคมฯ บกพร่องในการติดต่อสื่อสารกับสมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบอยู่ขณะนี้จากการขึ้นค่าเล่าเรียนระหว่างการศึกษา สำหรับหลักสูตรสถานศึกษา (ภาคปกติ) และจากการที่ทางโรงเรียนมีความประสงค์ที่จะย้ายนักเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP) ไปที่แคมป์พระรามสองโดยจะเริ่มในปีการศึกษา 2554 รวมทั้งข้อเรียกร้องจากสมาชิกในการที่ต้องการให้โรงเรียนเปิดเผยข้อมูลโครงการแคมป์พระรามสองซึ่งเป็นโครงการที่มีการลงทุนขนาดใหญ่และอาจส่งผลกระทบต่อทั้งระยะสั้นและระยะยาวกับสมาชิกและสถาบันแห่งนี้ของพวกเราในทุกๆ ด้าน ซึ่งผมและกรรมการสมาคมฯ ทุกคนยืนยันที่จะดำเนินการในเรื่องนี้เพิ่มเติมที่เพื่อให้เกิดความชอบธรรมกับสมาชิกของสมาคมฯ โดยเร็วและจะแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นระยะใน **website สมาคม www.acpta.com** หรือหนังสือเวียนผ่านครูประจำชั้น หรือส่งทางไปรษณีย์ดังเช่นหนังสือฉบับนี้

ทางสมาคมฯ ได้รับหนังสือเรียกร้องและหนังสือร้องเรียนในเรื่องดังกล่าวจากสมาชิกแล้ว คือจากผู้ปกครองปัจจุบันในเรื่องการขึ้นค่าเล่าเรียน จากผู้ปกครองในเรื่องการย้ายไปเรียนที่พระรามสองในปีหน้า จากกลุ่มอัสสัมชนิกที่สนับสนุนข้อเรียกร้องของผู้ปกครองและต้องการได้รับข้อมูลการชี้แจงจากผู้อำนวยการโรงเรียน (รายละเอียดตามเอกสารแนบทั้งสามฉบับ) และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้มีการประชุมหารือในเรื่องดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 กรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมรู้สึกเสียใจต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทุกคน และหวังว่าจะสามารถดำเนินการในเรื่องนี้ให้สำเร็จลุล่วงได้โดยเร็ว และได้มีมติให้ประธานและดำเนินการเพื่อให้เกิดความชอบธรรม กับสมาชิก ตามลำดับขั้นตอน เริ่มจากการประชุมหารือในคณะกรรมการสมาคมซึ่งมีผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ (ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ) เป็นกรรมการและอุปนายกสมาคมฯ รวมทั้งคณะครูซึ่งเป็นกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนเป็นกรรมการ รวมทั้งกรรมการบริหารโรงเรียนหลายท่านก็ร่วมเป็นกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมฯ แต่ปรากฏว่าในการประชุมที่ผ่านมา ผู้อำนวยการ คณะครู และกรรมการบริหารบางท่านซึ่งเป็นคณะกรรมการสมาคมฯ ไม่เข้าร่วมประชุมแต่อย่างใด

คณะทำงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้จึงมีมติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสมาคมฯ ที่จะต้องดำเนินการทำหนังสืออย่างเป็นทางการไปยังประธานกรรมการและกรรมการบริหารโรงเรียนทั้งแผนกประถมและมัธยมทุกท่าน ประธานและกรรมการมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยทุกท่าน ประธาน เลขาธิการและกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อร้องขอให้พิจารณาดำเนินการเพื่อให้โรงเรียนดำเนินการเพื่อให้เกิดความชอบธรรมกับผู้ปกครองนักเรียน รวมทั้งให้เปิดเผยข้อมูลโครงการแคมป์พระรามสองอย่างโปร่งใส ในทุกมิติ ทุกๆ ด้าน ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ปกครอง ครู และนักเรียน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน รวมทั้งให้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

/ในการนี้...

ในการนี้ทางสมาคมฯมีมติเห็นควรให้มีการจัดการสัมมนาโดยความร่วมมือและสนับสนุนจากโรงเรียนและสมาคมอัสสัมชัญ(สมาคมศิษย์เก่า) ในการประชุมใหญ่(วิสาขบูชา) ในหัวข้อ “พระรามสองแคมป์ส พัฒนาคุณภาพการศึกษาอัสสัมชัญ... จริงหรือ?” ใน วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2554 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร Saint Louis Marie โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม โดยมีกำหนดการสัมมนาตามเอกสารแนบ เพื่อเป็นเวทีให้โรงเรียน มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย สมาคมอัสสัมชัญ และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ รวมทั้งสมาชิกสมาคมฯทุกท่านได้ร่วมนำเสนอข้อเสนอนี้ ความคิดเห็น และร่วมอภิปราย ซึ่งทางสมาคมฯขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสัมมนานี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (หากมีการเปลี่ยนแปลงสมาคมฯจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบอีกครั้งหนึ่ง)

ผมและกรรมการทุกคนขอขอร้องยืนยันที่ชัดเจนว่า สมาคมฯไม่ได้มีความขัดแย้งกับโรงเรียนหรือมูลนิธิฯ และไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะล้มเลิกโครงการแคมป์สพระรามสอง แต่ต้องการให้โครงการดำเนินการโดยโปร่งใส เป็นที่รับรู้ต่อทุกคนที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าว โดยสมาคมฯมีความเป็นห่วงในความรอบคอบและแผนการดำเนินการที่เป็นเป็นไปได้อย่างทางการเงิน และด้านอื่นๆ ที่สำคัญที่สุดคือความรับผิดชอบต่อผู้ปกครอง ครู นักเรียน ศิษย์เก่าทุกคน นอกจากนี้สมาคมฯยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการในเรื่องนี้ให้ถูกต้อง ชอบธรรม เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อยู่บนหลักเหตุผล เป็นไปได้ และยินดีรับฟังความเห็นที่แตกต่างจากทุกคนครับ โดยท่านสามารถส่ง โทรศัพท์หรือ Fax มาที่สมาคมเลขที่ 02 2336863 หรือ ส่ง email มาที่ acptabkk@gmail.com

ผมต้องขอภัยท่านสมาชิกมา ณ ที่นี้อีกครั้งหนึ่งที่ท่านสมาชิกอาจได้รับข่าวสารจากทางสมาคมฯล่าช้าหรือบางท่านอาจได้รับโดยวิธีการแตกต่างกันเช่น บางท่านอาจได้รับผ่านทางครูประจำชั้นดังที่เราปฏิบัติกันมาโดยตลอด บางท่านอาจได้รับจากไปรษณีย์ บางท่านอาจไม่ได้รับ ทั้งนี้หากท่านจะกรุณาเข้าตรวจสอบการประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆของสมาคมฯทาง Website น่าจะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดในระยะนี้ อย่างไรก็ตามขอเรียนย้ำว่าสมาคมฯจะดำเนินการเพื่อปกป้องสมาชิกสมาคม อันได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนทุกคน ครูทุกคน ศิษย์เก่าทุกคน อย่างเต็มความสามารถ และขอให้สมาชิกทุกท่านอดทน อดกลั้น ให้อภัย และมีความเชื่อมั่นในสถาบันของเราที่อยู่ยั่งยืนงมาตลอด 125 ปีและจะคงยืนหยัดต่อไปอีกนานแสนนาน

ในวาระดีปีใหม่และเทศกาลคริสมาสต์ที่กำลังจะมาถึงนี้ ผมและกรรมการสมาคมฯทุกท่านขออาราธนาถึงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงบันดาลให้พวกเราผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้ด้วยดี ขอให้พวกเราปราศจากทุกข์และอันตรายทั้งปวง มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข สมปรารถนาทุกประการ

ด้วยความนับถือยิ่ง

.....
(ศาสตราจารย์ ดร. เกื้อ วงศ์บุญสิน)

นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญ

24 ธันวาคม 2553